

บทนำ

ตามที่สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและได้มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน นั้น

สถานีตำรวจภูธรโขงเจียมได้ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยดำเนินการ แยกตามสายงาน ในหน่วยงาน ดังนี้ คือ

๑. งานอำนวยราชการ
๒. งานป้องกันปราบปราม
๓. งานจราจร
๔. งานสืบสวน
๕. งานสอบสวน

โดยได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีภาพแสดงกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการ ดังรายงานผลการดำเนินการ และ หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบตามรายงาน จัดทำโดยคณะทำงาน ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม มีรายละเอียดตามข้อมูลแนบท้ายนี้



พ.ต.อ.

CP

(รัชพล เสริมศรีณย์)

ผกก.สภ.โขงเจียม

[1]

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ประจำปีงบประมาณ 2567

งานอำนวยการ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน นำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อได้ความดีความชอบ</p> <p>๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ มีการหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ</p> <p>๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีการหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ</p> <p>ดำเนินการโดยไม่ จำเป็น</p> <p>๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ในการดำเนินการ รับ การแจกจ่ายพัสดุ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>	<p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่าเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สม่าเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้ อย่างถูกต้อง</p>

[2]

ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรีรัมย์ ผกก.สภ.โขงเจียม มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่กับหัวหน้าแต่ละสายงาน ที่เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา การเงิน และเจ้าหน้าที่ พัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอก งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย พัสดุ ไม่ให้ทุจริต โดย ไม่ให้มีการหาช่องทาง เพื่อประโยชน์ แก่ตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พ.ต.ท.โชติพิสุทธิ์ วิสุทธิเมธากร รอง ผกก.ป.สภ.โขงเจียม พร้อมด้วย พ.ต.ต.บุญเพ็ง พุดกลาง สว.อก.สภ.โขงเจียม ประชุมชี้แจง จนท.งานธุรการ มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่ การเงิน และเจ้าหน้าที่ พัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย พัสดุ ไม่ให้
ทุจริต โดยไม่ให้มีการหาช่องทางเพื่อรับผลประโยชน์ แก่ตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ITA สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

[3]

งานป้องกันปราบปราม

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ - การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ - การกลั่นแกล้ง บังคับ ชูเชื้อญ เรียก รับผลประโยชน์ - รับสินบน - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับ การไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการ พนัน แล้วไม่ ดำเนินการจับกุม พุดคุย ไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน์ - กลั่นแกล้ง บังคับ ชูเชื้อญ เรียก รับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียก รับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม 	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>

[4]

ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน

ในทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น. ชุดปฏิบัติการสายตรวจ-จราจร
จะมีการอบรมปล่อยแถว ชี้แจงข้อราชการ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่



วันที่ 4 มกราคม 2567 พ.ต.ท.โชติพิสุทธิ์ วิสุทธิ์เมธากร รอง ผกก.ป.สภ.โขงเจียม พร้อมด้วย พ.ต.ท.พรชัย ชนะพจน์ สว.ป.สภ.โขงเจียม อบรมปล่อยแถว สายตรวจ/จราจร ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ มีการ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-จราจร ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี



วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พันตำรวจโท พรชัย ชนะพจน์ สว.ป.สภ.โขงเจียม ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและจราจร มาทำการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสาย

ตรวจ-จรรยาบรรณนาย ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี

ITA สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

[5]

งานจรรยา

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>1.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จรรยาบรรณ เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมตามกฎหมายจรรยาบรรณ</p>	<p>๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และ ควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวย เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทาง แก้ไข ต่อไป</p>

[6]

ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน หัวหน้างานมีการอบรมชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.พรชัย ชนะพจน์ สวป.สภ.โขงเจียม อบรมปล่อยแถวสายตรวจจราจร ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกวดขันวินัยจราจรและอาชญากรรมอย่างอื่น มีการ อบรม

กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ทุกกรณี

ITA สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

[7]

งานสืบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เมื่อพบการกระทำความผิด</p> <p>-เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป</p>

[8]

ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พ.ต.ท.เทวินทร์ กองพร รอง ผกก.สส.สภ.โขงเจียม ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ห้ามมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี



วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ พันตำรวจโท วรยุทธ จันทร์สวัสดิ์ สว.สส.สภ.โขงเจียม ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน มาทำการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับ ขอให้ทุกนาย ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี

ITA สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

งานสอบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา</p> <p>๒. ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง</p> <p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ</p>

		คณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และ ควบคุม การทุจริต เพื่อ หา แนวทาง แก้ไขต่อไป
--	--	---------------------------------------------------------------------------------

ITA สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

[10]

ภาพประกอบ ผลการดำเนินงาน



วันที่ 8 มกราคม 2567 พ.ต.ท.บำรุง วสุนธรานิติกุล รอง ผกก(สอบสวน) สภ.โขงเจียม อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด และ กำชับเรื่องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พนักงานสอบสวน ห้ามมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรีธัญย์ ผกก.สภ.โขงเจียม ได้อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด และ กำชับเรื่องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พนักงานสอบสวน ห้ามมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

ITA สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

หัวหน้าหน่วยออกคำสั่งสถานี เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการ
ตำรวจ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ในเรื่องวินัยข้าราชการตำรวจ



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

ที่ ๘๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการตำรวจ

ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการตำรวจ กำหนดมาตรการควบคุมความประพฤติกข้าราชการตำรวจให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้บังคับบัญชาได้ปกครอง ดูแลข้าราชการตำรวจในสายการบังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด มิให้ไปกระทำผิด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่กำหนดไว้จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโขงเจียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันมิให้ผู้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย จึงมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแล เสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แผน ธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๑. พันตำรวจเอกรัชพล เสริมศรัณย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครอง กวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแล เสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการตำรวจ ดังนี้

๑.๑ พันตำรวจโทเทวินทร์ กองพร รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๑.๒ พันตำรวจโทบำรุง วสุนธรานิตกุล รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๑.๓ พันตำรวจโทโชติพิสุทธิ์ วิสุทธ์เมธากร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๒. พันตำรวจโทโชติพิสุทธิ์ วิสุทธ์เมธากร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครอง กวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแล เสริมสร้างความประพฤติกและวินัย ข้าราชการดังนี้

๒.๑ พันตำรวจตรีบุญเพ็ง พุดกลาง สารวัตรอำนวยความสะดวก สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๒.๒ พันตำรวจโทพรชัย ชนะพจน์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๓. พันตำรวจโทบำรุง วสุนธรานิตกุล รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครอง กวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแล เสริมสร้างความประพฤติกและวินัย ข้าราชการดังนี้

๓.๑ พันตำรวจโทมานะ อังกาบเพชร สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๓.๒ พันตำรวจตรีรยรงค์ ชันคำ สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๔. พันตำรวจโทเทวินทร์ กองพร รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม
รับผิดชอบในการปกครอง กวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแล เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการ
ดังนี้

๔.๑ พันตำรวจโทวรยุทธ จันทร์สวัสดิ์ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๕. ฝ่ายอำนวยการสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๕.๑ พันตำรวจตรีบุญเพ็ง พุดกลาง สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม
รับผิดชอบในการปกครอง กวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแล เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการ
ดังนี้

๑. ร้อยตำรวจโทสุชาติ มุลทรา รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธร
โขงเจียม(ทำหน้าที่การเงิน) และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อีกหน้าที่หนึ่ง

๒. ตาบตำรวจจิวัต อิ่มใจ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรนาตาล รักษาราชการแทน ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานี
ตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบรับ หนังสือทางระบบ E-COP พลขับโขงเจียม 1

๓. ตาบตำรวจศักดิ์ดา นามมะนะ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบงาน เกษียณ, นำเงินจตกทอด, ลาออก, เลื่อนขั้นเงินเดือน,
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ, เครื่องราช, บัตรประจำตัวข้าราชการ, เลื่อนยศ, เลื่อนลำดับสูงขึ้น, แต่งตั้ง
โยกย้าย ส่งตัว-รับตัว, อบรม 53, คดีวินัย, ระบบ POLICE, แผนรับเสด็จ, ส่งตัวรับเสด็จ, รายงานชี้แจง

๔. สิบตำรวจโทพงศธร อ่อนคำลุน ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
(ทำหน้าที่การเงิน) อีกหน้าที่หนึ่ง

๕. สิบตำรวจโทโสภณ โยคนิตย์ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบพัสดุ (เว็บไซต์, ITA และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย) รายงาน
ปิ่น รด น้ำมัน สิ่งของหลวง ฎีกา, ควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของ, พัสดุประจำปี, จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำพรบ,
รถยนต์, รายงานใบเสร็จ, และอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. สิบตำรวจตรีศรัทธาสีลสิทธิ์ พูลเพิ่ม ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบงาน รับ-ส่ง E-COP ในระบบ, รับ-ตอบรับหนังสือใน-ภายนอก,
พระราชทานยศ, ส่งตัวอบรม, คำสั่งปฏิบัติราชการรอบเดือน, ควบคุมระบบใบลา, รายงานประจำเดือน,
กต. ตร. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี, ทดสอบสมรรถภาพ, การลงนามถวายพระพร, คำสั่งงานราชพิธี การรายงาน
คำสั่งอื่นๆ, สมุดควบคุม 1212 ผกก. และอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. งานป้องกันปราบปราม

๖.1 พันตำรวจโทพรชัย ชนะพจน์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม
รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย
ข้าราชการดังนี้

๑. ร้อยตำรวจเอกพัศตรี หิมะคุณ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร
โขงเจียม

๒. ร้อยตำรวจเอกสมพร ทองเจียว รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร
โขงเจียม

๓. ร้อยตำรวจโทชวัลย์ พงษา รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร
โขงเจียม

๖.๒ ร้อยตำรวจเอกพัทธศรี หิมะคุณ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร
โขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติ
ระเบียบวินัยข้าราชการดังนี้

๑. ดาบตำรวจเสถียร บุญยงค์ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม (ทำหน้าที่พนักงานวิทยุ) อีกหน้าที่หนึ่ง

๒. ดาบตำรวจนิพนธ์ ดุจดา ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สายตรวจจรดจักรยานยนต์

๓. ดาบตำรวจพิศิษฐ์ น้าระนะ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สายตรวจจรดจักรยานยนต์

๔. ดาบตำรวจชายันต์ บุชยันต์ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สืบเวรประชาสัมพันธ์

๕. สิบตำรวจตรีเดชพงษ์ มาหา ผู้บังคับหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร
โขงเจียม ทำหน้าที่/พลขับรถยนต์ร้อยเวรป้องกันปราบปราม อีกหน้าที่หนึ่ง และหน้าที่อื่นตาม ที่
ผู้บังคับหมู่ขามอบหมาย

๖. สิบตำรวจตรีธรรณพล หิรัญพันธ์ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่ธุรการมวลชนสัมพันธ์ อีกหน้าที่หนึ่ง

๖.๓ ร้อยตำรวจเอกสมพร ทองเจียว รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร
โขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติ
ระเบียบวินัยข้าราชการดังนี้

๑. ร้อยตำรวจโทศรีวิทย์ รุ่งเรืองขวัญ รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม มีหน้าที่สื่อสารและงานอื่นที่ผู้บังคับหมู่ขามอบหมาย อีกหน้าที่หนึ่ง

๒. ร้อยตำรวจตรีเศรษฐสิริ ชันทอง รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่/พลขับรถยนต์ร้อยเวรป้องกันปราบปราม อีกหน้าที่หนึ่ง

๓. ว่าที่ร้อยตำรวจตรีสุวิทย์ สาธุจรรย์ รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สายตรวจจรดจักรยานยนต์

๔. ดาบตำรวจชาญยุทธ เจียรนัย ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สายตรวจจรดจักรยานยนต์

๖.๔ ร้อยตำรวจโทชวัลย์ พงษา รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร
โขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติ
ระเบียบวินัยข้าราชการ ดังนี้

๑. ร้อยตำรวจโทสังกา ทองเทพ รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม (ทำหน้าที่พนักงานวิทยุ) อีกหน้าที่หนึ่ง

๒. ดาบตำรวจสนธยา คำสาร ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สายตรวจจรดจักรยานยนต์

๓. จำสิบตำรวจสุภณัฐ ทวีพันธ์ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สายตรวจจรดจักรยานยนต์

๔.เจ้าสิบตำรวจชนาธิป อุพันธ์ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่พลขับป้องกันปราบปราม อีกหน้าที่หนึ่ง

๕.สิบตำรวจโทธนกร เกษมสุข ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปราม ธุรการมวลชนสัมพันธ์ อีกหน้าที่หนึ่ง

๗.งานสอบสวน

๗.๑ พันตำรวจโทมานะ อังกาบเพชร สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย ข้าราชการดังนี้

๑.ร้อยตำรวจเอกสัญญา พาเรือง รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๗.๒ พันตำรวจตรีรยรงค์ ชันคำ สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย ข้าราชการดังนี้

๑.ร้อยตำรวจเอกน้อย คตะวงษ์ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร รักษาราชการแทน รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

๗.๓ ร้อยตำรวจเอกสัญญา พาเรือง รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย ข้าราชการดังนี้

๑. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ณ มรดก รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการ(ป้องกันปราบปราม) มีหน้าที่รับผิดชอบเสมือนประจำวันคดี-ธุรการ เปรียบเทียบปรับและรับผิดชอบระบบ CRIMES อีกหน้าที่หนึ่ง และหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. ตาบตำรวจปรีวัตร เชื่องดี ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่ พิมพ์ลายนิ้วมือ/ประชาสัมพันธ์ อีกหน้าที่หนึ่ง

๓. สิบตำรวจเอกเตชินท์ ม่วงถาวร ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม มีหน้าที่รับผิดชอบลงสมุดทะเบียนประวัติอาชญากร,สมุดสารบบ,สมุดของกลางในคดี,สมุดควบคุมของกลางในสถานี,จัดตารางการปฏิบัติหน้าที่ และหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อีกหน้าที่หนึ่ง

๔. สิบตำรวจตรีภุชญา รัตนางกูร ผู้บังคับหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน/ลงคราม/พลขับ/ออกหมายเรียกในวันที่เข้าเวร/รายงานคดีอุกฉกรรจ์ และหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๗.๔ ร้อยตำรวจเอกน้อย คตะวงษ์ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร รักษาราชการแทน รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัยข้าราชการดังนี้

๑.ร้อยตำรวจเอกศรานนท์ มุงคุณดา รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่ พลขับควบคุมผู้ต้องหาฝากขัง/พินาสงสารจังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง

๒.ตาบตำรวจยุทธชัย ทาวะรัตน์ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่พลขับร้อยเวร 30

๓. สิบตำรวจโทเกรียงไกร คำใส ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่เสมือนคดี ลงข้อมูลพิมพ์มือ, ข้อมูลผู้ต้องหา, ส่งแบบพิมพ์มือ, เก็บเอกสาร, ตอบรับหนังสือ, แอดมินคดีออนไลน์, วัคซีนไซเบอร์, รายงานประจำวัน, คินหลักทรัพย์ประกันตัว, เบิกค่าตอบแทน ส่งหมาย ชันสูตรพลิกศพ อีกหน้าที่หนึ่ง และหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. สิบตำรวจโทชาวนิวิทย์ จันทร์สด มีหน้าที่รับผิดชอบเสมือนประจำวันคดี-ธุรการ เปรียบเทียบปรับและรับผิดชอบระบบ CRIMES อีกหน้าที่หนึ่ง และหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

๘. งานจราจร

๘.๑ พันตำรวจโทพรชัย ชนะพจน์ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย ดังนี้

๑. ร้อยตำรวจตรีสายันต์ สองแสง รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่จราจร อีกหน้าที่หนึ่ง

๒. ตาบตำรวจสัญญา อูราสาย ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่จราจร อีกหน้าที่หนึ่ง

๓. สิบตำรวจเอกโชคสว่าง นามะ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่จราจร/ธุรการ/จิตอาสา/FACHBOOK และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อีกหน้าที่หนึ่ง

๔. สิบตำรวจเอกจรเกียรติ ทองเทพ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่จราจร อีกหน้าที่หนึ่ง

๕. สิบตำรวจเอกวัฒนชัย ท้าวแก้ว ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่จราจร อีกหน้าที่หนึ่ง

๙. งานสืบสวน

๙.๑ พันตำรวจโทวรยุทธ จันทร์สวัสดิ์ สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย ข้าราชการดังนี้

๑. ร้อยตำรวจเอกสุดที่รัตน์ วิเศษดี รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสารวัตรสืบสวน

๒. ร้อยตำรวจเอกคทาวุธ อูราสาย รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสารวัตรสืบสวน

๓. ร้อยตำรวจเอกวิมล สิงห์กั้ง รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสารวัตรสืบสวน

๙.๒ ร้อยตำรวจเอกสุดที่รัตน์ วิเศษดี รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย ดังนี้

๑. ร้อยตำรวจเอกอุทิศ ศรีประเสริฐ รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สืบสวน อีกหน้าที่หนึ่ง

๒.ว่าที่ร้อยตำรวจตรีบรรจง จุลพล รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สืบสวน อีกหน้าที่หนึ่ง

๙.๓ ร้อยตำรวจเอกทาวุธ อูราสาย รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม
รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย

๑.ร้อยตำรวจโทไสล ช่วยมิตร รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการสืบสวนสถานี
ตำรวจภูธร โขงเจียม

๒.เจ้าสิบตำรวจสันติศักดิ์ สิมพริกซ์ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สืบสวน อีกหน้าที่หนึ่ง

๙.๔ ร้อยตำรวจเอกวิมล สิงห์กิ่ง รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม
รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา กวดขันควบคุม กำกับดูแล เสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย
ดังนี้

๑.สิบตำรวจเอกจักรรัตน์ ไชยผา ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่ธุรการสืบสวน อีกหน้าที่หนึ่ง

๒.สิบตำรวจเอกธัญเทพ ลัทธวิรรณ ผู้บังคับหมู่สายงานปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ทำหน้าที่สืบสวน อีกหน้าที่หนึ่ง

๑๐.ให้ยกเลิกคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก


(ราชพล เสริมศรีณย์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม

การประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อกำจัดการปฏิบัติ



เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรีณย์ ผกก.สภ.โขงเจียม ประชุม
ข้าราชการตำรวจประจำเดือน มกราคม ๖๗ กำจัดการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับ
สินบนในทุกสายงานโดยเด็ดขาด



เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรีณย์ ผกก.สภ.โขงเจียม ประชุม
ข้าราชการตำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๖๗ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับ
สินบนในทุกสายงานโดยเด็ดขาด



เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรีณย์ ผกก.สภ.โขงเจียม ประชุม
ข้าราชการตำรวจประจำเดือน มีนาคม ๖๗ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบน
ในทุกสายงานโดยเด็ดขาด